

# HDBank tiếp tục mang ánh sáng tới hàng nghìn bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể

08:11 05/04/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Đây là năm thứ 19 liên tiếp, HDBank đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM mang ánh sáng tới cho 1000 bệnh nhân nghèo thông qua chương trình “Phẫu thuật mắt mắt miễn phí, mang lại ánh sáng cho người nghèo” diễn ra mới đây tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Theo đó, HDBank tiếp tục trao tặng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM kinh phí thực hiện 1.000 ca phẫu thuật mắt phaco trong năm 2025 cho bà con nghèo.

## Mang ánh sáng tới cho hơn 16.000 người trên cả nước

Trong buổi gặp gỡ ấm cúng giữa các bệnh nhân, đoàn bác sĩ, lãnh đạo HDBank và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM vào lúc giữa trưa, khi các bệnh nhân đã được phẫu thuật vẫn còn bịt băng keo ở mắt nhưng tất cả đều vui vẻ.



*HDBank tiếp tục mang ánh sáng tới hàng ngàn bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể.*

Ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cho biết: “HDBank phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM triển khai chương trình phẫu thuật mắt đem ánh sáng cho người nghèo từ 2006. Sau 19 năm, đến nay HDBank cùng Hội đã mang ánh sáng cho hơn 16.000 người nghèo trên cả nước. Nhiều bà con được phẫu thuật mắt xong lại tiếp tục chia sẻ thông tin về chương trình này cho những bà con khác, từ đó, chương trình lại tiếp tục phát triển hàng năm. Đặc biệt, HDBank là một trong số ít doanh nghiệp tài trợ kinh phí phẫu thuật mắt bằng kỹ thuật phaco hiện đại”.

Bà Phạm Thị Mười, 72 tuổi huyện Nhà Bè, TP. HCM cho biết, bà bị mờ hẳn 1 con mắt và con mắt còn lại cũng đã nhìn kém từ nhiều năm nay nhưng không có tiền đi chữa trị. Mấy năm nay, bà chỉ có thể ở nhà trông cháu ngoại và lo cơm nước cho chồng bệnh tật, nhưng gần đây bà cũng lo không nổi do mắt không nhìn thấy gì. Nghe tin được Ngân hàng HDBank tài trợ miễn phí để phẫu thuật mắt, tôi và cả gia đình mừng lắm. Sau đợt này, tôi có thể giúp đỡ được con cháu nhiều hơn, và tự tin hơn trong sinh hoạt.



*Sau 19 năm, đến nay HDBank cùng Hội đã mang ánh sáng cho hơn 16.000 người nghèo trên cả nước.*

Cũng như bà Muời, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, 62 tuổi huyện Mô Cày Nam, tỉnh Bến Tre trông chờ từng ngày để được lên TP. HCM phẫu thuật mắt. Bà nói: “Tôi biết ơn tấm lòng của Ngân hàng HDBank. Tôi ở quê, không biết nhiều chuyện, nhưng nghe con cháu nói HDBank tài trợ miễn phí phẫu thuật mắt phaco. Sau khi phẫu thuật xong, bệnh nhân sẽ nhanh khỏi và hầu như không biến chứng. Mừng quá, từ nay con mắt tôi sáng rồi!”.

Bà Bùi Thị Nga, 67 tuổi (huyện Cần Giờ, TP. HCM), ông Lê Văn Ngọc Lê, 65 tuổi (huyện Nhà Bè, TP.HCM) và nhiều cô chú khác đều vui vẻ, rôm rả kể những câu chuyện, những dự định sẽ làm sau khi được sáng mắt. “Tôi mong công việc bán vé số sẽ thuận lợi hơn, có thêm đồng ra đồng vào. Cảm ơn ngân hàng đã tài trợ”, bà Bùi Thị Nga nói.



*Năm 2025, HDBank tiếp tục trao tặng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM kinh phí thực hiện 1.000 ca phẫu thuật mắt phaco cho bà con nghèo.*

Được biết, bên cạnh hoạt động tài trợ kinh phí phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể, nhiều năm nay, HDBank còn đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM trong

các hoạt động thiện nguyện khác trên cả nước. Đã có hơn 30.000 thẻ Bảo hiểm y tế và suất học bổng, cùng hàng trăm nhà tình thương đã được trao đi, từng bước giúp bà con trên khắp mọi miền đất nước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với những hoạt động cộng đồng bền bỉ, HDBank đã khẳng định vai trò ngân hàng tiên phong thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/hdbank-tiep-tuc-mang-anh-sang-toi-hang-nghin-benh-nhan-ngheo-bi-duc-thuy-tinh-the>